

Số: 380/TB-UBND

Bắc Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

**Kết luận phiên giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
ngày 30/11/2017**

Ngày 30/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy chế làm việc; tham dự có các đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan; sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo các nội dung và các ý kiến tham gia của các đại biểu; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất một số nội dung sau:

1. Về phân bổ chi tiết vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2017

Nhất trí với đề nghị phân bổ chi tiết vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 137/TTr-SKHĐT ngày 24/11/2017.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và HĐND tỉnh theo quy định.

2. Về điều chuyển kế hoạch vốn năm 2016 kéo dài sang năm 2017 (nguồn vốn ngân sách Trung ương)

Nhất trí với đề nghị điều chuyển kế hoạch vốn năm 2016 kéo dài sang năm 2017 (nguồn vốn ngân sách Trung ương) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 139/TTr-SKHĐT ngày 29/11/2017.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và HĐND tỉnh theo quy định.

3. Về ý tưởng quy hoạch Khu đô thị sinh thái kết hợp công viên tại thành phố Bắc Giang

Đánh giá cao với ý tưởng quy hoạch Khu đô thị sinh thái kết hợp công viên do Công ty APEC báo cáo. Đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tại phiên họp về sự phù hợp của Đồ án đối với quy hoạch chung của thành phố Bắc Giang, kết nối hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, sự phù hợp với các thôn dân cư hiện hữu...

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn làm việc với UBND thành phố Bắc Giang, các sở, ngành liên quan hoàn thiện Đồ án quy hoạch, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước khi trình, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

4. Về triển khai hỗ trợ xi măng cho xây dựng đường trục thôn, liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn

Nhất trí với đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo số 248/BC-

SGTVT ngày 30/11/2017 về kết quả thực hiện Nghị quyết 07/NQ-HĐND tỉnh ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 3011/KH-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về hỗ trợ xi măng cho xây dựng đường trục thôn, liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn. Sở Tài chính tham mưu chuyển nguồn đúng quy định; đôn đốc các địa phương thanh toán kinh phí mua xi măng kịp thời; Sở Giao thông vận tải hàng tuần báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện; phối hợp với các cơ quan truyền thông đưa tin, bài về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 07/NQ-HĐND của các địa phương.

Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy

5. Về đề xuất phương án tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư 03 Dự án Khu nhà ở xã hội

Cơ bản thống nhất với đề xuất phương án tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư 03 Dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Nham Sơn, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng và thị trấn Nénh, huyện Việt Yên của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2494/TNMT-KHTC ngày 21/11/2017. Thống nhất lựa chọn Phương án 2; tuy nhiên, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ thực hiện bồi thường, GPMB. Trước mắt triển khai dự án Khu nhà ở xã hội tại thị trấn Nénh, huyện Việt Yên; thực hiện đầu tư kết hợp nhà ở thương mại và nhà ở xã hội.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

6. Về giá khởi điểm và phương án đấu giá chọn chủ đầu tư khu OCT5, OCT8 thuộc quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ và khu đất C01, X03 thuộc Khu dân cư số 2

Cơ bản thống nhất với đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 144/TTr-STC ngày 30/11/2017 về phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, phương án đấu giá lựa chọn chủ đầu tư tại vị trí OCT5, OCT8 thuộc quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang. Lưu ý, Sở Tài chính cần tham mưu trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trúng đấu giá; trách nhiệm của các ngành trong việc tham mưu phương án đấu giá chọn chủ đầu tư.

Giao Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

7. Về bổ sung danh mục xe ô tô chuyên dùng, thanh lý và mua xe ô tô công của một số cơ quan, đơn vị năm 2017

Cơ bản thống nhất với đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 143/TTr-STC ngày 30/11/2017 về bổ sung danh mục xe ô tô chuyên dùng, thanh lý và mua xe ô tô công của một số cơ quan, đơn vị năm 2017. Lưu ý đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có đề nghị mua xe ô tô chuyên dùng cần nghiên cứu, bổ sung vào danh mục của tỉnh đề nghị và xin kinh phí từ ngân

sách Trung ương.

Giao Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định.

8. Về đề xuất hỗ trợ Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 347 xây dựng nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ tại thôn Pò Bó, xã Đại Đồng, huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn

Chưa nhất trí với đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất hỗ trợ Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 347 xây dựng nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ tại thôn Pò Bó, xã Đại Đồng, huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn. Yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu đề xuất lại, báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào phiên giao ban tiếp theo.

9. Về đề xuất giải quyết chế độ cho công dân bị thu hồi chế độ thương binh

Thông nhất với đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3266/LĐTB&XH-NCC ngày 13/11/2017 về đề xuất giải quyết chế độ cho công dân bị thu hồi chế độ thương binh. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn làm bản cam kết đối với các trường hợp; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ theo quy định hiện hành.

10. Về Đề án tổ chức Lễ hội Tây Yên Tử - năm 2018

Cơ bản thông nhất với đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Đề án tổ chức Lễ hội Tây Yên Tử - năm 2018. Lưu ý, cần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình; quan tâm đến chất lượng xây dựng; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo tổ chức lễ hội.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Đề án, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy./.

Nơi nhận: *ly*

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Các Sở: KH&ĐT, TC; TN&MT; VH, TT&DL; TN&MT; XD;
- Lưu: VT, TH.

* Bản điện tử:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP, TKCT, các CV.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Đăng